

ประจำวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2556

ข้าวไทยสุดมันไม่ลดเป้าส่งออก ชี้อัตราขายสต็อกหนุนครึ่งปีหลังโต

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมข้าวไทย ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา จะมีข่าวสารกรมควันมอดเมทิลโบรไมด์ แต่แนวโน้มการส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลังนี้ มีสัญญาณว่าจะกลับมาเติบโต จากการที่ภาครัฐเปิดประมูลข้าว 5 แสน ถึง 1 ล้านตัน ทุกเดือน

นอกจากนี้ การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันปริมาณการส่งออกได้ หลังจากในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา การส่งออกข้าวติดลบ 9.6% เนื่องจากโครงการรับจำนำข้าวจากทางภาครัฐ ทำให้ข้าวหายไปจากตลาด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการส่งออกทั้งปีนี้จะลดลงหรือใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ แนวโน้มราคาข้าวขาวในตลาดโลกจะลดลง สิ่งที่รัฐบาลต้องปรับตัว คือต้องไม่เน้นกลยุทธ์ราคา เพราะการลดราคา คู่แข่งก็ลดราคาลงเช่นเดียวกัน ภาครัฐต้องวางกลยุทธ์ให้ชัดเจน หรือมุ่งชูคุณภาพของข้าวไทย ส่วนข้าวหอมมะลิมีแนวโน้มว่าราคาตลาดโลกจะกลับมาดีขึ้น

สำหรับข้าวมาบุญครอง มั่นใจว่าข้าวสารเมทิลโบรไมด์จะไม่กระทบต่อตลาดส่งออก ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ 30-40% และภายในประเทศ 60-70% เนื่องจากคู่ค้าในยุโรปมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสารกรมควันมอดเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัทฯ ยังส่งออกข้าวหอมมะลิถึง 90% และข้าวขาวเพียง 10% เท่านั้น โดยตั้งเป้ารายได้รวมโต 10% เพิ่มจาก 1,800 ล้านบาท เป็น 2,000 ล้านบาท

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวบรรจุถุงตราเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งปีแรกส่งออกข้าวไทยติดลบ 20% และในช่วงครึ่งปีหลังนี้ แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะกลับมาเติบโต หลังจากภาครัฐประกาศนำข้าวจากโครงการรับจำนำข้าว 16 ล้านตันออกมา

อย่างไรก็ตาม จากกระแสข่าวลอบอุตสาหกรรมข้าวไทย ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ปรับเป้ารายได้การเติบโตที่ 30% หรือมีรายได้ 1,500 ล้านบาท ส่วนอนาคตอุตสาหกรรมข้าวไทย ต้องปรับตัวให้ทันกับภาวะการแข่งขันในตลาดโลก โดยต้องหันมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย อาทิ การทำตลาดข้าวออร์แกนิกส์

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวตราฉัตร เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยไปตลาดต่างประเทศในช่วงครึ่งปีหลังนี้ จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับภาวะราคาข้าวในตลาดโลก ซึ่งขณะนี้แนวโน้มว่าราคาจะทรงตัว แต่ก็มีปัจจัยบวกค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้การส่งออกข้าวมีราคาดีขึ้น

ขณะที่แนวโน้มค่าเงินที่อ่อนตัวลงไม่ได้เป็นเฉพาะไทยเท่านั้น เงินต้องเวียดนามก็อ่อนตัวลงเช่นเดียวกัน โจทย์ที่รัฐบาลต้องดำเนินการคือ ทำอย่างไรให้ข้าวไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ไม่งั้นการส่งออกข้าวไทย เหนื่อยแน่นอน และจากข่าวสารกรมควันมอดในข้าว มั่นใจว่าจะไม่กระทบตลาดส่งออกตราฉัตร ปีที่ผ่านมา มีรายได้ส่งออก 1.4 หมื่นล้านบาท

ที่มา ไทยโพสต์

สมาคมผู้ส่งออกข้าวห่วงมีข้าวเสื่อมคุณภาพร่วมประมูล 26 ก.ค.

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยอมรับการเปิดประมูลข้าวในวันที่ 26 ก.ค. 56 นี้ ผู้ส่งออกยังคงกังวลต่อคุณภาพข้าวที่จะมีการเปิดประมูล เนื่องจากผู้ส่งออกทั่วไปไม่ได้เห็นสภาพของข้าวที่แท้จริง และไม่ได้มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จะร่วมประมูล โดยเกรงว่าจะมีข้าวเสื่อมคุณภาพออกมาประมูลด้วย

ทั้งนี้ ยังระบุด้วยว่า ในช่วงที่ประเทศไทยมีข่าวเรื่องของการปนเปื้อนข้าว รัฐบาลควรจะใช้ความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนที่จะมีการระบาย

นายวิชัย ยังกล่าวด้วยว่า หากผู้ส่งออกยังต้องกังวลซื้อข้าวทั้งโกดัง และบังเอิญมีข้าวเสื่อมคุณภาพ ผู้ส่งออกก็ต้องทิ้งข้าวที่ไม่ได้คุณภาพไป ซึ่งจุดดังกล่าวถือเป็นจุดที่ผู้ส่งออกกังวล

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

ดันข้าวหนึ่งทวงแชมป์ส่งออก ซึ่งจังหวะคู่แข่งเจอกัยแล้ง ให้เอกชนช่วยระบายสต็อก

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงมีเป้าหมายผลักดันการส่งออกข้าวหนึ่งให้กลับมาเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% ต่อปี และกลับมาเป็นผู้นำตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าจะผลักดันส่งออกข้าวหนึ่งในช่วง 5-6 เดือนนี้ให้ได้ 2-3 ล้านตัน และผลักดันให้ได้ถึง 4 ล้านตันในปี 2557 เพราะการผลักดันส่งออกข้าวหนึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของการส่งออกข้าวขาว ซึ่งข้าวหนึ่งจะมีราคาสูงกว่าราคาข้าวขาวถึง 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นายยรรยงกล่าวว่า สำหรับตลาดหลักของข้าวหนึ่งจะอยู่ที่แอฟริกาและตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อต่อเนื่อง และเชื่อถือในชื่อเสียงของข้าวไทย อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสี พบว่ามีความพร้อมในเรื่องการผลิตข้าวหนึ่งเพื่อการส่งออก รวมถึงได้รับแจ้งจากสมาคมโรงสีว่า ขณะนี้มีโรงสีจำนวน 103 ราย แสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการระบายข้าวเปลือกเพื่อจะทำข้าวหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกประกาศหลักเกณฑ์การเปิดประมูลที่จะทำข้าว หนึ่งแล้ว และให้ยื่นเสนอราคาซื้อในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ เชื่อว่าจะมีผู้ส่งออกแสดงความสนใจในการประมูลซื้อข้าวเปลือกทำข้าวหนึ่ง เพื่อการส่งออก

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐ เดือนมิถุนายน 2556 คาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งปี 2556/57 จะทำให้ประเทศอินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 8 ล้านตัน จากเดิมที่ส่งประมาณ 12 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 7 ล้านตัน และจากนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดประมูลข้าวเปลือกเพื่อให้เอกชนนำไปปรับปรุงเป็นข้าวหนึ่ง หากรัฐเร่งระบายต่อเนื่องในราคาตลาด เชื่อว่าไทยจะกลับมาคว้าแชมป์ส่งออกข้าวในครึ่งปีที่เหลือโดยคาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวหนึ่งได้กว่า 5 ล้านตัน ซึ่งไทยเคยครองตลาดนี้มาได้ยาวนาน แต่ขณะนี้ส่งออกข้าวหนึ่งได้เพียง 2 ล้านตัน เนื่องจากต้นทุนในประเทศสูง

"เมื่อรัฐบาลระบายข้าวออกมา พ่อค้าเอาไปทำข้าวหนึ่งขาย ประเทศก็จะได้เงินกลับมาเกือบ 2 แสนล้านบาท และที่สำคัญยังรักษาตลาดข้าวไว้ได้ เอกชนมีตลาดอยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีของเพราะต้นทุนแพง หากรัฐเร่งระบายในครึ่งปีที่เหลือไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ถึง 8 ล้านตันอย่างแน่นอน" นายนิวัติกล่าว

นายนิวัติกล่าวว่า ไทยส่งออกข้าวหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกรองจากข้าวหอมมะลิ ปัจจุบันคู่แข่งข้าวหนึ่งของไทยคืออินเดีย ส่วนเวียดนามยังไม่สามารถทำข้าวหนึ่งได้เนื่องจากข้าวมีความชื้นสูง ขณะนี้ไทยมีโรงสีหรือผู้ส่งออกข้าวหนึ่งจำนวน 24 แห่ง มีกำลังการผลิตกว่า 8,920 ตันต่อวัน มีการส่งออกข้าวหนึ่ง 5,000,000 ตันต่อปี โดยปัจจุบันราคาข้าวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา นสพ.มติชน

พาณิชย์เปิดประมูลข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวหนึ่ง 2 แสนตัน ตั้งเป้าทางคืนแชมป์ส่งออกข้าวหนึ่ง

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศเชิญชวนเป็นการทั่วไปให้ผู้สนใจที่มีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากต่างประเทศเข้าร่วมเสนอราคาซื้อข้าวเปลือกเจ้า 5 % ในสต็อกของรัฐบาล ประมาณ 2 แสนตัน เพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวเปลือกได้ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สำนักบริหารการค้าข้าว ชั้น 9 กรมการค้าต่างประเทศ โดยเป็นการเสนอราคาซื้อ ณ โรงสี

และกำหนดให้ผู้เสนอซื้อต้องเสนอราคาซื้อข้าวที่สอดคล้องกับปริมาณคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากต่างประเทศ (ในอัตราส่วน ข้าวเปลือกต่อข้าวหนึ่งประมาณ 1.65:1) และต้องวางหลักประกันในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าที่ยื่นเสนอราคาซื้อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการรับของ เสนอราคาซื้อเสร็จสิ้น ได้มอบหมายให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวโดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็น ประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้าและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกันเปิดของเสนอราคาซื้อและกำหนดเกณฑ์ราคาต่อรองและเกณฑ์ราคาขาย ก่อนจะเสนอผลการเจรจาต่อรองต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา ระบายข้าวเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ในการเสนอราคาซื้อ ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอซื้อที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาซื้อขาย ข้าวเปลือก ณ โรงสี กับองค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ภายใน 10 วัน นับจาก วันที่ได้รับแจ้งจากกรมการค้าต่างประเทศ รวมทั้งต้องวางหลักค้ำประกันสัญญา ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่า ข้าวเปลือก ที่ได้ตกลงซื้อขาย โดยต้องมีการทยอยรับมอบข้าว ณ โรงสีที่เก็บรักษาข้าวตามที่ระบุไว้ใน

สัญญาตามกำหนดเวลา รวมทั้งการชำระเงินค่าข้าวตามปริมาณในแต่ละครั้งของการรับมอบตาม กำหนดเวลา โดยผู้ซื้อต้องส่งออกข้าวหนึ่งที่ได้จากการแปรสภาพข้าวเปลือกเจ้า 5 % ที่ซื้อทั้งหมดไปต่างประเทศ ภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับมอบข้าวหนึ่งจากโรงสีที่กำหนด และต้องรายงานการส่งออกพร้อมแสดงหลักฐาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ส่งข้าวหนึ่งออกไปต่างประเทศ พร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาใบขนสินค้า สำเนา ใบรับรองจากบริษัทเรือให้ผู้ส่งออกที่ขนส่งสินค้าขึ้นเรือ สำเนาใบตราส่ง และสำเนาการชำระเงินจากต่างประเทศ

การประมูลซื้อขายข้าวในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดส่งออกข้าวไป ต่างประเทศได้มากขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อแข่งขันส่วนแบ่งการตลาดข้าวหนึ่งจากประเทศคู่แข่งสำคัญ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน

ที่มา กรมการค้าต่างประเทศ

รมช.พาณิชย์ตรวจโรงสีหนุนโครงการแปรรูปทางคินตลาดข้าวหนึ่งโลก

นายบรรยง พงราช รมช.กระทรวงพาณิชย์เดินทางมายังโรงสีนครรวมผล 999 เลขที่ 99/1 ม.9 ต.วังไก่อ่ ถิ่น อ.หันคา จ.ชัยนาทเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวหนึ่ง เพื่อการส่งออกโดยมีนาย จำลอง โพธิ์สุข ผวจ.ชัยนาท และนายจ่านอง ฉิมพันธ์ุ เจ้าของและผู้จัดการโรงสีพร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์จังหวัด การค้าภายใน อคส.และฝ่ายปกครองให้การต้อนรับ

นายจ่านอง ได้นำคณะของนายบรรยง เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวหนึ่ง ซึ่งมีการนำข้าวเปลือกมาแช่ น้ำจนความชื้นประมาณ 30-40% แล้วนึ่งหรือต้มจนสุก จากนั้นจึงนำมาทำแห้ง แล้วจึงสีเอาเปลือกออก นายจ่านอง เผยว่าการทำข้าวหนึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพการสี ทำให้ข้าวหักน้อยลงและปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการของข้าว เพราะ สารอาหารจากชั้นเปลือกจะซึมเข้าไปในเนื้อระหว่างการแช่ และ นึ่ง ซึ่งข้าวที่ได้จากการนึ่งมีสีเหลืองอ่อนน่า รับประทานเป็นที่นิยมของตลาดในปัจจุบัน

หลังการตรวจเยี่ยมนายบรรยง เปิดเผยว่าข้าวหนึ่งเป็นการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกของตลาดค้าข้าว ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งตลาดข้าวหนึ่งแหล่งใหญ่เป็นประเทศในแถบตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย เยเมน ซึ่งข้าวหนึ่งมีราคาสูงกว่าข้าวขาวประมาณ 50-70 ดอลลาร์ต่อตัน และข้าวหนึ่งถือเป็นการเพิ่มมูลค่า เพราะมี เมล็ดเต็มมากกว่าเป็นที่ ต้องการของตลาดมุสลิม ซึ่งในอดีตประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก แต่มาเสียแชมป์ให้ประเทศคู่แข่งในการส่งออกข้างหนึ่งอย่างอินเดียไป กระทรวงพาณิชย์จึงต้องการกระตุ้นและ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยหันมาผลิตและส่งออกข้าวหนึ่งเพื่อทวงแชมป์การส่งออกข้าวหนึ่งคืน ซึ่งตลาดข้าวหนึ่งใน

ปัจจุบันมีความต้องการมากถึงปีละ 4-5 ล้านตัน และในปีนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าในการส่งออกข้าวหนึ่งไว้ 2.3 ล้านตันซึ่งหากเป็นไปได้ตามเป้าไทยจะกลับมาครองแชมป์ผู้ส่งออกข้าวหนึ่งอันดับ 1 ของโลกอีกครั้ง

ส่วนปัญหาข้าวเน่าที่พบในสต็อกของโรงสีในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ในยรรยงกล่าวว่าโดยกระบวนการขั้นตอนต่างๆของโครงการรับจำนำข้าว ไม่มีขั้นตอนใดที่มีช่องโหว่ที่จะทำให้ข้าวเน่าได้ ดังนั้นปัญหาข้าวเน่า เป็นเรื่องของปัญหาที่ตัวบุคคลและโรงสีนั้นๆ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะหามาตรการเข้ามาควบคุมและจัดการไม่ให้เกิดปัญหาอีกต่อไป สำหรับเรื่องราคาปรับจำนำข้าวที่มีการยืดเวลาของราคาปรับจำนำตันละ 15,000 บาทไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 56 นั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ปรึกษาหารือกับสมาคมชาวนา เพื่อหาข้อยุติในราคาที่เหมาะสม

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วงศ์แฉ ประมูลข้าว 5.5 แสนตัน ขาดทุน ไม่ต่ำกว่า 3.6 พันล้าน

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะปรับลดราคาจำนำข้าวจาก 15,000 บาท โดยไม่เกิน 5 แสนบาทต่อรายเป็น 13,500 บาท ไม่เกิน 4 แสนบาทต่อรายว่า พรรคไม่เห็นด้วย เพราะเป็นนโยบายที่ให้สัญญาประชาคมของพรรคเพื่อไทยกับ ประชาชนถ้ารัฐบาลหาเสียงแล้วไม่ทำ ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองจะลาออก หรือ ยุบสภาเป็นเรื่องของรัฐบาล

และขอเตือน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ที่ออกหน้าเสื่อมาเจรจากับตัวแทนชาวนาว่า กรณีนี้ เป็นสัญญาประชาคมระหว่างพรรคเพื่อไทย กับ ประชาชนต้องให้นายกฯหรือ ฝ่าย การเมือง เป็นผู้เจรจาเอง เพราะเป็นนโยบายทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทย ให้ไว้กับชาวนาจึงเป็นความล้มเหลวของพรรคเพื่อไทยไม่เช่นนั้นแล้ว น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ จะต้องร่วมรับผิดชอบหากยังเข้ามารับหน้าใน เรื่องนี้แทนรัฐบาล ดอกเบี้ย รัฐบาลเพื่อไทยทำร้ายข้าวไทยยกระบบ

นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีการพูดว่า “อย่าเอาข้าวมาเล่นการเมือง” หรือใช้คำว่า “หยุดทำร้ายข้าวไทย” ก็ต้องย้ำว่า การขึ้นป้ายหาเสียงจำนำข้างทุกเมล็ด 15,000 บาทต่อตัน จนทำให้พรรคเพื่อไทย ได้เป็นรัฐบาลเท่ากับว่า นำเรื่องข้าว มาเป็นการเมืองอยู่แล้ว แต่เมื่อหาเสียงแล้ว กลับทำไม่ได้ ถูกสังคมวิจารณ์ว่า หลอกลวง กลับมาแก้เกี้ยวว่า ใช้ข้าวเป็นการเมือง ส่วนวาทกรรม “หยุดทำร้ายข้าวไทย” ก็เป็นสิ่งที่เกิดจากนโยบายรัฐบาลทั้งสิ้น ตั้งแต่การรับจำนำในราคาที่สูงกว่าตลาด จนเกิดปัญหาเรื่องการจัดเก็บรักษา ทำให้มีผลกระทบตามมาเกี่ยวกับสารปนเปื้อน สารปรอททำร้ายข้าวไทย เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาล พรรคเพื่อไทยทั้งสิ้น

นพ.วรงค์กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีที่ รัฐบาลจะเปิดประมูลข้าว 3 รายการ คือ ข้าวขาว 5% จำนวน 1.5 แสนตัน ปลายข้าวเอวันเล็ค 2 แสนตัน และข้าวเปลือก 2 แสนตัน เพื่อจับคู่ทำข้าวหนึ่งนั้นคาดว่า ข้าวขาว 5% รัฐจะขาดทุน 1,800 ล้านบาท ส่วนการขายปลายข้าวเอวันเล็ค จะเป็นตัวเดียวที่ขายได้เพราะนโยบายรัฐบาลผิดพลาดคือข้าวเปลือกเจ้า 1 ตัน เมื่อสีเป็นปลายข้าวเอวันเล็ค ได้ประมาณ 90 กิโลกรัม

แต่รัฐบาลกำหนดว่าข้าว 1 ตัน ในโครงการจำนำข้าวจะต้องส่งปลายข้าวเอวันเล็ค 170 กิโลกรัม ให้รัฐบาล ซึ่งไม่ตรงกับความจริง จึงทำให้มีความต้องการที่จะต้อง ส่งปลายข้าวเข้าโกดัง รัฐบาล จึงต้องแข่งประมูลปลายข้าวเอวันเล็ค เพื่อย้อนกลับไปสู่โครงการจำนำข้าวของรัฐบาล อีกครั้ง กลายเป็นการประมูลจากรัฐเพื่อที่จะนำไปขายทำกำไรกับ รัฐบาลต่ออีกทอด จากโครงการจำนำข้าว โดยราคาตลาดของปลายข้าวเอวันเล็คอยู่ที่ 14,500 บาท แต่มีการซื้อขายลับๆ ที่ 12,000 บาทต่อตัน แต่ตอนเคาะราคา ปลายข้าว หรือ ตันทุนจะอยู่ที่ 15,000 บาทต่อตัน จึงคิดว่า รัฐบาลก็จะขาดทุนอีกตันละ 3 พันบาท รวม 2 แสนตัน รัฐจะขาดทุนราว 600 ล้าน

นพ.วรงค์ กล่าวต่อว่า ส่วนข้าวเปลือก 2 แสนตันนั้น รัฐบาลก็ไม่เข้าใจระบบ เพราะรัฐบาล จำนำข้าวเปลือกราคา 15,000 บาท ในขณะที่ ราคาตลาดอยู่ที่ตัน 9,000-10,000 บาท

ดังนั้น การจับคู่ทำข้าวหนึ่งเพื่อการส่งออกจะล้มเหลว เพราะ 1.โรงสี เมื่อนำข้าวเปลือกของรัฐบาลมาสีข้าวก็จะเอาของไม่ดีให้กับรัฐบาลด้วย การจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ เซอร์เวเยอร์แต่ถ้าไปจับคู่กับผู้ส่งออก ก็จะถูกควบคุมมาตรฐาน ทำให้โรงสีไม่ได้ประโยชน์ จึงเชื่อว่าโรงสีจะไม่ให้ความร่วมมือ

2.ถ้าโรงสีทำข้าวหนึ่งอยู่แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวเปลือกขนาดใหญ่ เพื่อเอาเงินไปจมกับรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา เอาข้าวไปเปาเกา ราคาถูกๆ ส่งโกดังรัฐบาล ตนจึงกล้าพูดว่า นโยบายจับคู่ข้าวเปลือกไปทำข้าวหนึ่ง จะล้มเหลวเว้นแต่รัฐบาล จะขายราคาถูกลงมาก ๆ ซึ่งประเมินว่า อาจมีการกู้หนี้ยืมสินให้รัฐบาลด้วยการให้คนในวงการข้าวช่วยซื้อ โดยน่าจะได้ราคาไม่เกิน 9,000 บาทต่อตัน สรุปข้าวเปลือก 2 แสนตัน จะขาดทุน 1,200 ล้านบาท รวมข้าว 3 รายการจำนวน 5.5 แสนตันครั้งนี้ รัฐบาลจะขาดทุน 3,600 ล้านบาท

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

คลังตีกรอบโครงการจำหน่ายข้าว

โครงการรับจำหน่ายข้าวเปลือกฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ที่กำลังจะเปิดโครงการในช่วงเดือนพ.ย.นี้ รัฐบาลยังไม่สรุปเกี่ยวกับราคาปรับจำหน่ายที่แน่ชัดได้ หลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนได้หารือกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนา และสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกฤดูผลิตใหม่ เนื่องจากรัฐบาลมีแผนที่จะปรับลดราคาจำหน่ายลงจาก 15,000 บาทต่อตัน เพื่อลดภาระขาดทุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการคลัง เนื่องจากผลการดำเนินงานในฤดูการผลิตปี 2554/255 และปี 2555/2556 มีแนวโน้มที่จะขาดทุนสูงเกือบ 3 แสนล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้ให้กระทรวงพาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาทางเลือกการกำหนดราคาปริมาณรับจำหน่าย วงเงินที่ต้องใช้ รวมทั้งผลขาดทุนที่จะเกิดขึ้นในแต่ละแนวทาง

เบื้องต้นในส่วนของธ.ก.ส. ได้ศึกษาทางเลือกไว้ 6 ทางเลือกประกอบด้วย 1. การกำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 12,000 บาท ในปริมาณ 15 ล้านตัน วงเงิน 210,500 ล้านบาท พร้อมประมาณการผลขาดทุนไว้ 39,665 ล้านบาท ทางเลือกที่ 2. กำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 13,000 บาท ในปริมาณรับจำหน่าย 15 ล้านตัน วงเงิน 220,100 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน 49,265 ล้านบาท ทางเลือกที่ 3. กำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 15,000 บาท ปริมาณรับจำหน่าย 15 ล้านตัน วงเงิน 241,300 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุนไว้ 70,465 ล้านบาท

ส่วนทางเลือกที่ 4. กำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 12,000 บาท แต่ปริมาณรับจำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 17 ล้านตัน วงเงินรับจำหน่าย 239,020 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน 45,415 ล้านบาท ทางเลือกที่ 5. กำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 13,000 บาท ปริมาณ 17 ล้านตัน วงเงินรับจำหน่าย 250,020 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน 56,415 ล้านบาท และทางเลือกที่ 6. กำหนดราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 15,000 บาท ปริมาณรับจำหน่าย 17 ล้านตัน วงเงินรับจำหน่าย 274,620 ล้านบาท ประมาณการผลขาดทุน 81,015 ล้านบาท

ทั้งนี้แนวทางเลือกที่ ธ.ก.ส. ศึกษาไว้รวมถึงกรณีที่มีการกำหนดเพดานวงเงินรับจำหน่ายของเกษตรกร ไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 350,000 บาท ส่วนราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังคงกำหนดราคาปรับจำหน่ายไว้ที่ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัดตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท และข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท เพราะปริมาณผลผลิตมีไม่มาก และสามารถจำหน่ายได้ราคาดี ไม่กระทบกับราคาขายในตลาดโลก

"ราคาปรับจำหน่ายข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังคงให้ราคาเดิม เนื่องจากเกษตรกรปลูกได้ปีละครั้งเดียว ปริมาณผลผลิตมีไม่มากอยู่ที่ 3 ล้านตัน ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน รัฐบาลเห็นว่าควรที่จะคงไว้ที่ราคาตันละ 20,000 บาท" แหล่งข่าวระบุ

รัฐบาลให้โจทย์กับกษ.พิจารณาว่า ควรจะมีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกต่อไปอีก หรือควรจะมีโครงการเพื่อลดภาระด้านการคลังของประเทศ จากการขาดทุน หรือจะลดราคาปรับจำนำลงจากตันละ 15,000 บาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้รายงานนายกรัฐมนตรีนว่า สามารถยอมให้โครงการรับจำนำข้าวเปลือกมีผลขาดทุนได้ไม่เกินปีละ 60,000-70,000 ล้านบาท เนื่องจากความสามารถในการจัดงบประมาณเพื่อชดเชยให้แก่ ธ.ก.ส.ในแต่ละปีมีเพียง 70,000 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งคำนวณจากฐานที่สำนักงานประมาณตั้งงบประมาณชดเชยในปีงบประมาณ 2557 ให้ ธ.ก.ส. วงเงิน 70,000 ล้านบาท หากรัฐบาลต้องตั้งงบชดเชยผลขาดทุนให้ ธ.ก.ส. มากขึ้นทุกปีจะทำให้ไม่สามารถจัดงบประมาณรายจ่ายประจำแบบสมดุลได้ภายในปี 2560 ได้

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ศึกษาถึงวงเงินรับจำนำต่อครัวเรือนเกษตรกร โดยระบุว่ากรณีวงเงินมากกว่า 300,000-350,000 บาทต่อราย จะมีเกษตรกรได้ประโยชน์สะสม 809,717 ราย คิดเป็น 93.52% เทียบกับวงเงินมากกว่า 350,000-400,000 บาทต่อราย มีเกษตรกรได้ประโยชน์ 827,641 ราย คิดเป็น 95.59% และวงเงิน 450,000-500,000 บาทต่อราย เกษตรกรได้ประโยชน์ 848,249 ราย คิดเป็น 97.97% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างของจำนวนเกษตรกรไม่มากนัก

รัฐบาลได้พิจารณาถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการรับจำนำข้าวในราคาตันละ 15,000 บาท จากที่ดำเนินโครงการรับจำนำในปี 2554/2555 และ ปี 2555/2556 พบมีกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง อาทิ พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ สุโขทัย และภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์มาก เพราะปลูกข้าวได้ปีละมากกว่า 2 ครั้ง

แหล่งข่าว กล่าวว่ายข้อเสนอของที่ประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ธ.ก.ส. กับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เบื้องต้นเห็นชอบที่ราคาปรับจำนำข้าวเปลือกเจ้าฤดูกาลผลิต 2556/57 ตันละ 13,500 บาท ความชื้น 15% วงเงินรับจำนำครัวเรือนละไม่เกิน 4 แสนบาท คงต้องนำผลสรุปกลับมาหารืออีกครั้งวันที่ 29 ก.ค. นี้ ก่อนเสนอที่ประชุมกษ. อนุมัติ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

นายกฯสั่งผู้ผลิตข้าวถุง เห็นมาตรฐาน

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยบูรณาการกัน เพื่อที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่น และทำให้ข้าวไทยมีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น โดยให้ดูตั้งแต่กระบวนการผลิตขั้นต้นไปจนถึงกระบวนการโรงสี

ส่วนที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้คือข้าวถุงเป็นหลัก ซึ่งนายกฯก็ได้บอกว่า ให้ผู้ผลิตข้าวถุงทำตามมาตรฐาน อาทิ เรื่องความชื้น เรื่องของสารเคมีต่าง ๆ ที่ตกค้าง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพขึ้น โดยมีหน่วยงานทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวถุงเป็นกรรมการ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข มีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงเกษตร มีกรมการค้าข้าว กระทรวงพาณิชย์ อาทิ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ ทั้งนี้ยังมีสถาบันวิจัยต่าง ๆ เข้ามาช่วยอีกด้วย อย่างไรก็ตามศูนย์ดังกล่าวจะทำทั้งในเชิงป้องกันและปราบปราม เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพข้าวไทย

นายยรรยง กล่าวอีกว่า ถึงแม้ว่าข้าวไทยจะได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกในขณะนี้ แต่ถ้ามีกระแสความวิตกกังวลของผู้บริโภค ที่ผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือ เราก็จะเดือดร้อน ทั้งนี้การส่งออกไม่ได้มีผลกระทบ เพียงแต่บางรายอาจให้เราเฝ้าระวังรับรองเพิ่มว่าปลอดภัย ซึ่งก็จะทำให้ขั้นตอนชะลอไปนิดหน่อย แต่ในเชิงปริมาณไม่ได้กระทบอะไรมาก ส่วนการส่งออกภายในประเทศที่มีการกระแสเยอะก็มีการชะลอ ๆ บ้าง แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการค้าต่างประเทศยังไม่ปรากฏผลชัดเจน

ส่วนกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เสนอมาตรการป้องกันให้รัฐบาลทบทวนการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรที่เน่าเสีย นายยรรยง กล่าวว่า ป.ป.ช.เสนอมานานแล้ว

รัฐบาลพยายามกำจัดจุดอ่อนตลอด เพราะมีคณะทำงานตรวจสอบเป็นประจำอยู่แล้ว แต่ในขณะนี้ที่มีกระแสเพิ่มขึ้นก็เป็นโอกาสของฝ่ายปฏิบัติ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปมุ่งให้เกิดความรัดกุม ซึ่งกรณีที่มีปรับราคาขึ้นจาก 12,000 บาท เป็น 15,000 บาท ทางหน่วยกำกับก็ได้กำกับเรื่องของการตรวจรับข้าว และการดูแลเรื่องคุณภาพต่าง ๆ แล้ว ทั้งนี้ตนยังไม่เห็นข้อเสนอเพิ่มเติมของป.ป.ช.

นายบรรยง กล่าวอีกว่า การทำนโยบายเรื่องข้าวต้องรับฟังทุกฝ่าย โดยเฉพาะชาวนา ซึ่งเขาก็มีข้อเสนอที่ดีขึ้น คือมีความยืดหยุ่นจากเดิมที่จะเอาแต่ 15,000 บาท ซึ่งขณะนี้เรากำลังทำการศึกษาอยู่ว่าราคาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไร แต่ถึงอย่างไรรัฐบาลก็ต้องหาวิธีช่วยลดต้นทุน ทั้งยังมีอีกหลายอย่างที่ชาวนามีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งนี้มาตรการช่วยลดต้นทุนของชาวนาจะออกได้เมื่อไหร่ ทุก ๆ ฝ่ายต้องช่วยกันดู เพราะมีปัจจัยเยอะ เช่นในแต่ละช่วงเวลา อาทิ ข้าวนาปีต่อไปเราก็ต้องทำให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม โดยเราจะต้องมีข้อเสนอให้รัฐบาลตัดสินใจได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐบาลเสนอรับจำนำข้าวเปลือก 1.35 หมื่น

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนา และสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับลดราคารับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 2556/57 ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาตัวเลขราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 13,500 บาท ความชื้น 15% สูงสุดควรวีเอรอนละไม่เกิน 4 แส่นบาท โดยได้เสนอให้ตัวแทนชาวนารับไปพิจารณา และนำไปหารือกับสมาชิกว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะราคาดังกล่าว เป็นราคาที่เกษตรกรมีกำไรประมาณ 40% จากต้นทุนการผลิตตันละ 8,000-9,000 บาท

สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังคงรับจำนำที่ตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกหอมจังหวัด ตันละ 18,000 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท และข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว ตันละ 16,000 บาท เมล็ดสั้น ตันละ 15,000 บาท เช่นเดิม เพราะปริมาณผลผลิตมีไม่มาก และสามารถจำหน่ายได้ราคาดี ไม่กระทบกับราคาขายในตลาดโลก

ทั้งนี้ การปรับลดราคาดังกล่าว คาดว่า จะทำให้การรับจำนำข้าวนาปี 2556/57 จะใช้วงเงินประมาณ 2.2 แส่นล้านบาท จากปริมาณผลผลิตข้าวที่คาดว่าจะเข้าโครงการประมาณ 15 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิตประมาณ 28 ล้านตัน

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวอีกว่า สัปดาห์หน้า กรมฯ จะนัดหารือกับโรงสี โกดัง และคลังสินค้า เพื่อดูว่าจะช่วยกันลดต้นทุนโครงการรับจำนำได้อย่างไร เช่น โรงสีจะหารือประเด็นค่าสีแปรสภาพ เพราะเมื่อมีข้าวให้สีแปรมาก ต้นทุนต่อหน่วยก็น่าจะลดลง หรือในการส่งมอบข้าวเข้าโกดัง จะให้ส่งมอบเพียงต้นข้าว ไม่ต้องส่งมอบปลายข้าว เพื่อช่วยลดต้นทุนให้โรงสี และช่วยรัฐในการประหยัดสถานที่เก็บ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาหาทางลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และหารือกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาดูว่า การรับจำนำข้าวในราคาดังกล่าว สอดคล้องกับวินัยการเงินการคลังที่ให้ขาดทุนจากโครงการรับจำนำไม่เกิน 70,000 ล้านบาทหรือไม่

นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า พอใจในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่รับปากไม่ได้ว่าชาวนาส่วนใหญ่พอใจราคานี้หรือไม่ เพราะรัฐบาลได้ทำสัญญาประชาคมกับชาวนาไว้มากในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ แล้วตอนนี้มาบอกทบทวนราคา ก็ต้องขอส่วนตัวเลขไปชี้แจงบให้ชาวนาทัวประเทศทราบก่อน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

AFET เล็งเปิด TOR ระบายข้าวส.ค.ที่ คาดข้าว 1 ล้านตันกระตุ้นยอดตลาดล่วงหน้าคึกคัก

นาย ศักดิ์ธิดา ทองปลาด ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานธุรกิจ ในฐานะผู้ทำการแทนกรรมการผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า หลังจากคณะกรรมการระบายข้าว ซึ่งมี นายนิวัติธีรารักษ์ บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้พิจารณาให้เปิดระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาด AFET ปริมาณ 5 แสน-1 ล้านตันในช่วงครึ่งปีหลัง ทาง AFET จะหารือร่วมกับคณะกรรมการระบายข้าวผ่านตลาด AFET ซึ่งมีนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ร่วมกับตัวแทนจากองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การระบายออกมายุ่งในต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเบื้องต้นคงจะใช้แนวทางเดียวกับที่เคยปฏิบัติในการระบายเมื่อปี 2550-2552 โดยน่าจะแบ่งเป็นลอตเล็ก ๆ และทยอยระบายคราวละ 1-2 แสนตันต่อเดือนได้

ประเมินว่าการระบายข้าวผ่าน AFET จะส่งผลดีต่อการเพิ่มปริมาณการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า หากระบายข้าวทั้งหมด 1 ล้านตัน คิดเป็นจำนวนสัญญาที่ต้องเปิดซื้อขายทั้งหมด 66,000 สัญญา ในระยะ 6 เดือน เพราะผู้ซื้อ-ผู้ขายจะต้องมาสัญญาตามมาตรฐานของตลาดที่กำหนดไว้ปริมาณ 15 ตันต่อสัญญา ซึ่งหากเฉลี่ยเป็นจำนวนสัญญาต่อวันจะทำให้ยอดการซื้อขายในตลาดเพิ่มขึ้นได้ วันละ 500 สัญญาต่อวัน

"ตลาดพร้อมที่จะเปิดระบายข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ 100% ได้ทันที เพราะมีสัญญามาตรฐานกำหนดอยู่แล้ว การที่อนุมัติให้ระบายถึง 1 ล้านตันสามารถทำได้ เพราะเคยใช้วิธีนี้ระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลช่วงปี 2550-2552 ปริมาณ 7 แสนตัน หรือเป็น 80% ของปริมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ระบาย และขายได้ราคาที่ดี สอดรับกับภาวะตลาด ส่งผลดีให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมข้าวสามารถใช้ราคาล่วงหน้าในการวางแผนการผลิต การตลาด และผู้ใช้ก็สามารถเข้ามาซื้อประกันความเสี่ยงได้ด้วย โดยปกติยอดการซื้อขายในตลาดหลังเปิดประมูลจะเพิ่มขึ้นได้ 3 เท่าจากที่คาดการณ์ เพราะไม่ใช่เพียงแค่ผู้ร่วมประมูล แต่จะมีทั้งลูกค้าที่ต้องการประกันความเสี่ยงล่วงหน้าด้วย ช่วยกระตุ้นยอดการเทรดข้าวในตลาดล่วงหน้า จากเดิมที่ไม่มีการซื้อขายเลย"

นายศักดิ์ธิดากล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการเปิดหลักเกณฑ์การซื้อขาย (ที โออาร์) ให้ผู้ซื้อที่ต้องการประมูลข้าวเข้าไปตรวจสอบสภาพข้าวในคลังสินค้าที่จะนำมา เปิดประมูลผ่าน AFET แล้ว จากนั้นผู้ซื้อจะเสนอราคาประมูลเบซิส (BASIS) หมายถึง เสนอราคาที่จะซื้อล่วงหน้า (X) และบวกหรือลบตัวเลขที่ผู้ซื้อประเมินจากค่าใช้จ่ายและคุณภาพข้าวที่จะซื้อ เช่น ถ้าราคาข้าวหอมมะลิล่วงหน้าเป็น กก.ละ 33 บาท แต่คุณภาพข้าวในคลังที่ผู้ซื้อไปเลือกไม่ค่อยดี จะตั้งราคาตกลงจาก 33 บาท เช่น เสนอเบซิสลบ 3 บาท เหลือ 30 บาท เป็นต้น ส่วนหลักเกณฑ์กำหนดช่วงระดับราคาที่จะเสนอเบซิสก็จะมีคณะที่ปรึกษาการซื้อขาย ล่วงหน้ากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ออกมาว่า จะกำหนดอัตราค่าขนส่งต่อ กก.ละเท่าไร เป็นต้น เมื่อเสนอราคาแล้ว พิจารณาแล้วใครชนะการประมูลก็เสนอต่อคณะกรรมการระบาย เช่นเดียวกันกับวิธีการอื่น

ส่วนปริมาณการซื้อขายแต่ละสัญญานั้น จะต้องให้สอดคล้องกับหลักแนวทางการระบายของกระทรวง ซึ่งจะกำหนดให้เสนอราคาระบายแบบยกคลังปริมาณ 2,000 ตัน แต่เมื่อชนะการประมูลแล้ว ผู้ซื้อจะต้องมาทำสัญญาซื้อขายตามข้อกำหนดมาตรฐานของตลาด คือ แบ่งทำสัญญาละ 15 ตัน ถ้าซื้อยกคลัง 2,000 ตัน ต้องทำสัญญาทั้งหมด 133 สัญญา แม้ว่าจะมีจำนวนสัญญามาก แต่ค่าใช้จ่ายในการระบายผ่านวิธีนี้ถือว่าน้อยมาก เพราะมีค่าธรรมเนียมประมาณ กก.ละ 4 สตางค์ หรือตันละ 30 บาท ส่วนหลักทรัพย์ค้ำประกันต่อการเข้าซื้อขายนั้น ผู้ซื้อจะต้องวางหลักประกันการซื้อขายตามเงื่อนไขในสัญญามาตรฐาน เช่น ข้าวขาว 5% วางหลักทรัพย์ 30,000 บาท เพราะเป็นสัญญาแบบ Both Option มี 2 เงื่อนไขคือ จะรับมอบจริงหรือไม่ก็ได้ ส่วนข้าวหอมมะลิ 100% วางหลักทรัพย์ 16,500 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ราคาสินค้าลดลง ต้องเพิ่มหลักประกันให้เท่ากับปกติ แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายรับมอบสินค้าแล้วจะยกเลิกสัญญาและรับหลักประกันคืน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

ศูนย์ปราบข้าวเสื่อมเล็งตรวจสอบข้าวถุง ข้าวในโรงสี โกดังผู้ส่งออก โกดังรัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น

นายบรรยง พงราช รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุมเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้าข้าวเสื่อมคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ที่ประชุมจะร่วมกันตรวจสอบข้าวสารที่ขายในท้องตลาดให้ดีขึ้นกว่าปกติ โดยในเมืองต้นจะเน้นข้าวสารบรรจุถุงแบรนด์ที่มีผู้บริโภคจำนวนมาก รวมถึงจะตรวจสอบข้าวของโรงสี ผู้ส่งออกต่างๆ และข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลที่ฝากเก็บอยู่ในโกดังต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่คนไทย และผู้ซื้อต่างประเทศ โดยแต่ละหน่วยงานจะทำแผนปฏิบัติการในการตรวจสอบร่วมกัน และจะเริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบนอกจากจะตรวจสอบสารเคมีตกค้าง และปนเปื้อนแล้ว จะตรวจสอบถึงสารอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค เช่น อัลฟาโทกซิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง และอาจเกิดขึ้นได้จากความอับชื้น หรือข้าวเปียกน้ำ โดยการตรวจสอบเป็นการทำงานเชิงรุก ไม่ต้องรอให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้นก่อนว่าพบข้าวไม่ปลอดภัย มีสารพิษตกค้าง แต่จะทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น โดยในการตรวจสอบจะต้องเก็บตัวอย่างข้าวในปริมาณที่มากพอ ไม่ใช่เก็บตัวอย่างน้อย และอ้างว่าไม่เจอสารพิษตกค้าง หรือไม่ใช่อ้างว่าพบสารพิษตกค้าง เพราะพยายามตรวจจนกว่าจะหาให้เจอ ต้องทำตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้

โดยผลการตรวจสอบ หากพบว่าข้าวสารของผู้ผลิตรายใดมีสารเคมีตกค้างเกินกว่าปริมาณที่กำหนดจะใช้กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ เช่น ตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หากเป็นอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานตามมาตรา 26 (1) ผู้ผลิตจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ นอกจากนี้ ยังอาจสั่งให้ปิดโรงงาน อายัดสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน เอาสินค้าออกจากท้องตลาด หรืออาจสั่งให้ทำลายทิ้ง อย่างไรก็ตาม ยังยืนยันว่าข้าวไทยยังปลอดภัยสำหรับการบริโภค และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวของประเทศอื่นๆ จึงทำให้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งเฉลี่ยตันละ 50-100 เหรียญสหรัฐมาโดยตลอด

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

สมาคมผู้ส่งออกฯ ระบุ ต่างชาติตื่น ข้าวไทยมีสารปนเปื้อน ยัน ไม่เป็นอันตราย คงเป้าส่งออกที่ 6 – 6.5 ล้านตัน

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่าขณะนี้ต่างประเทศมีการตื่นตัวกับกระแสข่าวข้าวไทยมีสารปนเปื้อน แต่ก็ยังไม่มีการใด ออกมาเพื่อสกัดการนำเข้าข้าวไทย ทั้งนี้ ยืนยันว่า สารที่พบในข้าวสาร ไม่ใช่เป็นยาฆ่าแมลงที่ใช้ในการปลูกข้าว แต่เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกันแมลง และมอด หลังจาก เป็นข้าวเปลือกและข้าวสารแล้ว

ซึ่งประเทศไทยทำตามกฎระเบียบมาตรฐานที่ทั่วโลกและประเทศคู่ค้ากำหนด เพราะหากไม่ดำเนินการ ข้าวไทยก็จะส่งออกไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกว่าเป็นสารที่จะทำร้ายร่างกาย เนื่องจากเวลาที่จะนำข้าวสารไปชาน้ำ และนำไปหุงด้วยความร้อน สารดังกล่าวก็จะหมดไป

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าวในปี 2556 ทางสมาคมฯ ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ 6 – 6.5 ล้านตัน โดยครึ่งปีแรก ประเทศไทย สามารถส่งออกข้าวไปแล้ว 3.1 ล้านตัน หรือ เฉลี่ย 1 เดือน ที่ 5 แสนตัน โดย ประเทศอินเดีย และเวียดนาม ก็ยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุด โดย ไทย อยู่อันดับ 3

ทั้งนี้ หาก ประเทศไทย ต้องการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ได้นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะแข่งขันเรื่องราคาหรือไม่ เพราะวันนี้ ข้าวไทยแพงกว่าเวียดนาม ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง เชื่อว่า จะชะลอตัว ซึ่งรัฐบาลก็ต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้ โดยคาดว่า ปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ 4

ที่มา สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-18 ก.ค. 2556 มีจำนวน 241,668 ตัน มูลค่า 94.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 18 ก.ค. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 3.726 ล้านตัน มูลค่า 1.598 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 1.7% แต่มูลค่าลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 3.664 ล้านตัน มูลค่า 1.672 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหารเวียดนาม ได้ปรับเพิ่มราคาส่งออกขั้นต่ำ (The minimum export price; MEP) ของข้าวขาว 25% จากเดิมที่ 365 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 375 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมที่ตั้งไว้ในเดือน มิ.ย. ประมาณ 3% โดยราคาใหม่นี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา ส่วนราคาข้าวขาวชนิดอื่นนั้นผู้ค้าสามารถพิจารณาราคาขายเองได้

แหล่งข่าวระบุว่า การปรับเพิ่มราคาส่งออกข้าวนี้เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ส่งออกข้าวภายในประเทศ นับตั้งแต่ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามตกลงต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับราคาส่งออกข้าวจากประเทศอื่นๆ เนื่องจากความต้องการที่ลดต่ำ และผลผลิตข้าวในโลกเพิ่มสูง โดยขณะนี้ราคาข้าวขาว 25% ของเวียดนามอยู่ที่ 355 เหรียญสหรัฐต่อตัน

วงการข้าวของเวียดนามคาดว่า การค้าข้าวจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะผู้ค้าข้าวหลายรายได้ทำสัญญาขายข้าวให้แก่ผู้ซื้อจากจีนและแอฟริกา โดยในขณะนี้การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วผู้ค้าข้าวจึงต้องเร่งทำสัญญาขายข้าวเพื่อไม่ให้มีสต็อกเหลืออยู่มากเกินไป

หนังสือพิมพ์ Sai Gon Tiep Thi รายงานว่า ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปีนี้ จีนได้นำเข้าข้าวจากเวียดนามแล้วประมาณ 2 ล้านตัน และคาดว่าตลอดทั้งปีจีนจะซื้อข้าวเวียดนามถึง 3 ล้านตัน ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงหลายปีมานี้ ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมข้าวที่ค้าขายข้ามพรมแดนอีกหลายแสนตัน สมาคมอาหารเวียดนาม คาดว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ราคาข้าวในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงจะกระเตื้องขึ้น เนื่องจากแรงหนุนซื้อจากพ่อค้าจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้เข้ากว้านซื้อถึงโรงสีในพื้นที่ ก่อนลำเลียงขึ้นเหนือ และส่งข้ามแดนเข้ามาณฑลยูนนานกับมณฑลกว่างซี โดยหลายเดือนมานี้ มีการซื้อข้าวขาวในลักษณะนี้กว่า 400,000 ตัน

นาย Nguyen Van Nhut ผู้อำนวยการบริษัท Hoang Minh Nhat ในนครเกิ่นเทอ กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีมานี้ มีพ่อค้าต่างชาติเข้าไปเช่าโกดังในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขง ออกซื้อข้าวตามโรงสี และบรรทุกข้าวส่งขึ้นเหนือ โดยในปีนี้นี้อพ่อค้าชาวจีนจะจูงซื้อข้าวขาว 25% ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพต่ำโดยเฉพาะ นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการค้าข้าวของประเทศ

สมาคมอาหารเวียดนามกล่าวว่า ปีนี้การผลิตข้าวสาลีในจีนได้ผลผลิตลดลง ทำให้จีนต้องกักตุนข้าวเอาไว้สนองความต้องการที่จะมีสูงขึ้นในประเทศ ประกอบปีนี้ข้าวพม่ามีราคาสูงขึ้นทำให้จีนต้องหันไปหาข้าวเวียดนามเป็นเหตุให้ข้าวในเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงราคาขายขยับขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์มานี้

ผู้ค้าข้าวในพื้นที่กล่าวว่า การค้ากับจีนด้วยวิธีนี้ทำให้ง่ายเพราะว่าซื้อกันที่หน้าโรงสี หรือหน้าร้าน ไม่ต้องมีการเซ็นสัญญาเพราะเป็นวิธีซื้อมาขายไป ประหยัดเวลา ประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากผู้ซื้อจากจีนรับภาระด้านการขนส่งทั้งหมดจนถึงชายแดน ทำให้ไร้ความเสี่ยงถึงแม้ว่าจะเป็นการส่งออกข้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ตาม

ผู้ค้าข้าวในเวียดนามบ่นกันว่า การส่งออกข้าวอย่างเป็นทางการไปจีนมักจะมีปัญหาในเรื่องการโอนเงิน และการไม่เคารพสัญญา ฝ่ายนั้นมักจะบอกเลิกคำสั่งซื้อทันทีทันใดโดยไม่เอาใจใส่ต่อความที่ตกลงกันเอาไว้ ทำให้เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง และการดำเนินคดีต่อผู้นำเข้าชาวจีนในศาลจีนนั้น นับเป็นเรื่องยุ่งยากมาก และไม่มีทางประสบความสำเร็จ

เจ้าหน้าที่ของ VFA กล่าวว่า ถึงแม้เงินจะยังไม่มีความแน่นอนว่าข้าวจะขาดแคลนก็ตาม แต่มีความเป็นไปได้ที่พ่อค้าจะซื้อข้าวราคาถูกจากเวียดนามอีกหลายแสนตัน เพื่อนำไปเก็บกักไว้ทำกำไรในช่วงปลายปีซึ่งในหลายมณฑลของจีนจะไม่สามารถทำนาข้าวได้

ที่มา Riceonline.com และ [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#)

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ก.ค. มีจำนวน 2.4 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 71 วัน) เพิ่มขึ้น 26% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 1.9 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.3 ล้านตัน ในเดือน มิ.ย. 2556

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 648,400 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 19 วัน) ขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (rice stocks in the households) มีจำนวนประมาณ 958,200 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 28 วัน) สต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 776,000 ตัน เพียงพอสำหรับการบริโภค 23 วัน)

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Korea-Agro-Fisheries & Food Trade or AT) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าว (MMA) จำนวน 107,387 ตัน โดยเป็นข้าวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศจีน ไทย ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในวันที่ 30 ก.ค. นี้ มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ศกนี้

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก ได้ปฏิเสธข้อเสนอขอผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายที่เข้าร่วมการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิครั้งที่ 6 ของปีนี้ จากประเทศไทย อูรุกวัย อาร์เจนตินา และสหรัฐฯ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่าข้อเสนอที่ผู้เข้าร่วมการประมูลได้เสนอราคาต่ำสุดที่ 478 เหรียญสหรัฐต่อตัน c&f free out โดยเป็นข้าวจากประเทศไทยจำนวน 120,000 ตัน

ที่มา Oryza.com

สหรัฐอเมริกา

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รายงานว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2556 สหรัฐอเมริกานำเข้าข้าวจากทั่วโลก มูลค่า 283.64 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 6.38% โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับหนึ่ง มูลค่า 188.88 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 66.59% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 7.82% รองลงมาคืออินเดีย มูลค่า 54.44 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 19.19% ลดลงจากปีที่ผ่านมา 4.29% ปากีสถานเป็นลำดับที่สาม มูลค่า 10.61 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 3.74% เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 19.83%

ทั้งนี้ เนื่องจากราคาของข้าวจากไทยมีราคาสูงขึ้นจึงทำให้มูลค่าการนำเข้ามีการปรับตัวสูงขึ้นตาม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระแสนิยมในการบริโภคอาหารไทยกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดสหรัฐอเมริกา จึงทำให้มูลค่าการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น แต่จากการสอบถามผู้นำเข้าพบว่า ปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทยมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าสหรัฐอเมริกาเริ่มนำเข้าข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 34.23% เพราะราคาข้าวของเวียดนามมีราคาไม่แพง

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก